

Sinh viên Trường Quốc tế tham dự chương trình trao đổi sinh viên tại Singapore

Sinh viên Ngô Thị Kim Ngân – sinh viên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, đã được lựa chọn tham gia chương trình “Temasek Foundation – NUS Leadership Enrichment and Regional Networking 2024” (TF-NUS LEARN 2024), diễn ra tại Đại học Quốc gia Singapore, từ ngày 1 – 19/7/2024.

Chương trình trao đổi sinh viên TF – NUS LEARN được tổ chức nhằm mục đích rèn luyện tố chất lãnh đạo,

nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo trẻ châu Á thông qua các cơ hội trao đổi văn hóa, mở rộng và phát triển mạng lưới các nhà lãnh đạo trẻ trong tương lai, là một trong những chương trình được rất nhiều sinh viên quan tâm. Chương trình dự kiến kéo dài 03 tuần, với các chủ đề như sau.

Tuần 01: Trao đổi văn hóa và chương trình TF-LEARN kết hợp tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

Tuần 02: Tinh thần lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay.

Tuần 03: Tinh thần lãnh

đạo và Phát triển bền vững tại ASEAN.

Xin chúc mừng Ngô Thị Kim Ngân! Chúc bạn sẽ có

những trải nghiệm thật thú vị, học hỏi thêm nhiều điều bổ ích khi tham gia chương trình. [Xem thêm](#)



TRƯỜNG QUỐC TẾ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA ASEAN IVO

Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức trở thành thành viên của ASEAN IVO (ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and NICT) từ ngày 22/4/2024. ICT Virtual Organization (IVO) là một tổ chức quốc tế, tập trung vào việc xây

dựng mạng lưới hợp tác giữa các viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục chuyên ngành về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) tại khu vực ASEAN.

Đây là một bước tiến quan trọng của Trường Quốc tế, đặt nền tảng quan trọng trong việc mở

rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực ASEAN trong lĩnh vực ICT. Bên cạnh đó, tạo cơ hội cho giảng viên và người học chia sẻ kiến thức, nghiên cứu và phát triển công nghệ với các tổ chức hàng đầu trong ngành, góp phần vào sự

phát triển trong khu vực và thế giới. Trong thời gian tới, Trường Quốc tế sẽ tăng cường tham gia các dự án hợp tác quốc tế, các buổi đối thoại về lĩnh vực nghiên cứu mới, cũng như xây dựng những giải pháp đột phá về mặt công nghệ.

[Xem thêm](#)